



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปานสัก อำเภอปานสัก จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๖๐

ส่วนราชการ

ที่ อน ๐๗๓๓/-

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียกรับและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน สาธารณสุขอำเภอปานสัก

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment: MOPH ITA) เป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เป็นเกณฑ์ในการประเมิน

๒. ข้อพิจารณา

งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปานสัก รับผิดชอบเรื่องดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จึงขอเสนอรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียกรับและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปานสัก และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. รับทราบรายงานผลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

๒. อนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปานสัก

(นางสาวกัญญา อู่รอด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ - อนุญาต



เห็นชอบ/ดำเนินการ

(นายเอเชน วรพงศ์ไชย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอปานสัก



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก วัน/เดือน/ปี : ๔ กันยายน ๒๕๖๖ หัวข้อ : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียไ้และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก ขอเผยแพร่รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียไ้และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ MSRS รอบ ๑๒ เดือน ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.lansakhealth.com ดังนี้</p> <p>๑. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายการเรียไ้และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีรายงานการเรียไ้และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS</p> <p>.....</p> <p>Link ภายนอก :</p> <p>หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p></p> <p>(นางสาวรัศมิญญา อู่รอด) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่..๔...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๖...</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p></p> <p>(นายเอเชน วรพงศ์ไชย) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน สาธารณสุขอำเภอลานสัก วันที่..๔...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๖...</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>นงนันทชัย</p> <p>(นางสาวนันทชัย เทียนดำ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่..๔...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๖...</p>	

